



ชุมชนทางสาร Tung Song Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีครบตามกระบวนการของหลักสูตร นักเรียนมีระเบียบวินัย เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า ๖๐๐ คน

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ที่ได้จัดทำขึ้น มีฐานกิจกรรม ดังนี้

➤ **ฐานกิจกรรมคำปฏิญาณและกฎ** ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ ห้าม “ทำ” หรือบังคับให้ “ทำ” แต่ถ้า “ทำ” ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี เช่น ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้ ฯลฯ

➤ **ฐานกิจกรรมเรียนรู้จากการกระทำ** เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของผลงานอยู่ที่การกระทำของตนเอง ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองและทำทลายความสามารถของตนเอง

➤ **ฐานกิจกรรมระบบหมู่** เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือและเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น

➤ **ฐานกิจกรรมการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน** ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือเนตรนารีด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การทำความเคารพ รหัส คำปฏิญาณ กฎ คติพจน์ คำขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์การลูกเสือแห่งโลก ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลก และเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโลก

➤ **ฐานกิจกรรมเดินทางไกล** การศึกษาธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับ ๑ ในกิจกรรมของลูกเสือธรรมชาติอันโปร่งใสตามชนบทป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งมีการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ

➤ **ฐานกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ** เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารี มาประชุมพร้อมกันรอบกองไฟในเวลากลางคืนระหว่างที่อยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งของลูกเสือ การเล่นหรือการแสดงรอบกองไฟ ซึ่งความจริงการเล่นหรือการแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการชุมนุมรอบกองไฟ อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทเรียนหรือวิธีการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่ง

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ครบตามหลักสูตรที่กำหนด เกิดความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมมากขึ้น สามารถนำทักษะ และทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี





นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘